

ค่าทดแทนกรณีพิการ [Handikappersättning]



ผู้ที่อายุเกิน 19 ปี สามารถรับค่าทดแทนกรณีพิการได้ ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการทำงานของอวัยวะบกพร่องอย่างยาวนาน เวลาที่ยื่นขอค่าทดแทนนั้น สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่การทำงานของอวัยวะบกพร่องเป็นอัตราส่วนน้อยเพียงใด แต่อยู่ที่ว่า ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร และคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องนั้นๆ

ใครรับค่าทดแทนกรณีพิการได้ [Vem kan få handikappersättning?]

ถ้าหากคุณเจ็บป่วยหรือการทำงานของอวัยวะบกพร่อง คุณสามารถรับค่าทดแทนกรณีพิการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่อายุครบ 19 ปี (เมื่อสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์เพื่อดูแลบุตร [vårdbidrag] สิ้นสุดลง) เพื่อที่จะได้ค่าทดแทนกรณีพิการ มีข้อแม้ว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในการประกอบกิจวัตรประจำวัน การช่วยเหลือเพื่อประกอบการงานหรือการศึกษา หรือคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการทำงานของอวัยวะบกพร่อง ความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือของคุณนั้นต้องเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการที่การทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่อง และต้องเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในสิ่งที่คุณทำด้วยตนเองไม่ได้ เนื่องจากการทำงานของอวัยวะบกพร่องนั้นๆ

ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเจ็บป่วยเพราะโรคใดโดยเฉพาะ หรือการทำงานของอวัยวะบกพร่องในด้านใดโดยเฉพาะ จึงจะได้รับค่าทดแทนกรณีพิการ แต่คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า การทำงานของอวัยวะบกพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบการงานหรือการศึกษาของคุณ

การที่การทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่องจะต้องเกิดขึ้นก่อนคุณอายุครบ 65 ปี และคุณจำเป็นต้องได้รับการกึ่งหนุนเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี คุณรับค่าทดแทนกรณีพิการไว้ต่อไปได้หลังจากอายุครบ 65 ปีแล้ว ถ้าหากว่ายังจำเป็นต้องได้รับการกึ่งหนุน

คุณจะได้ค่าทดแทนกรณีพิการ ถ้าหากทำงานในประเทศนี้ ถ้าหากคุณไม่ได้ทำงาน คุณต้องอยู่ในสวีเดน จึงจะรับค่าทดแทนกรณีพิการได้

ค่าทดแทนกรณีพิการได้เป็นจำนวนเท่าไร [Hur mycket får man i handikappersättning?]

ค่าทดแทนกรณีพิการมีจำนวนเท่ากับ 36, 53 หรือ 69 เปอร์เซนต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา (prisbasbeloppet)¹ ขึ้นอยู่กับว่า คุณมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเรื่อง

¹ จำนวนพื้นฐานของราคา ขึ้นลงตามพัฒนาการของราคาในสวีเดน สำหรับปี 2013 จำนวนพื้นฐานของรายได้คือ 44 500 ครูเนอร์

อะไร และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของคุณอันเนื่องมาจากการทำงานของอวัยวะบกพร่องนั้น เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด

ค่าทดแทนกรณีพิการ ปี 2013 เป็นจำนวนต่อไปนี้:

36 เปอร์เซ็นต์	16 020 ครูเนอร์
53 เปอร์เซ็นต์	23 585 ครูเนอร์
69 เปอร์เซ็นต์	30 750 ครูเนอร์

ค่าทดแทนกรณีพิการไม่ต้องเสียภาษี

ถ้าหากคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการทำงานของอวัยวะบกพร่องเท่านั้น ค่าใช้จ่ายนั้นต้องมีจำนวนถึงอย่างน้อยที่สุด 12,683 ครูเนอร์ต่อปี (28.5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา) จึงจะได้รับค่าทดแทนกรณีพิการ

จำนวนพื้นฐานของราคา ขึ้นลงตามพัฒนาการของราคาในสวีเดน สำหรับปี 2013 จำนวนพื้นฐานของรายได้คือ 44 500 ครูเนอร์

ถ้าหากคุณตาบอด

[Om du är blind]

ถ้าหากคุณตาบอดหรือไปไม่ถูกทาง คุณจะค่าทดแทนกรณีพิการเท่ากับ 30 750 ต่อปี (69 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา) ถ้าคุณค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วย [sjukersättning] หรือค่าทดแทนกรณีประกอบกิจกรรม [aktivitetsersättning] เต็มจำนวน หรือบำนาญชราภาพ [ålderspension] เต็มจำนวน ค่าทดแทนกรณีพิการจะถูกลดลงเป็น 16 020 ครูเนอร์ต่อปี (36 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา) คุณจะรับค่าทดแทนสูงกว่านี้ได้ ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างมากหรือค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นพิเศษ

สำหรับการตาบอดหรือไปไม่ถูกทางนั้น หมายถึงการที่ไม่สามารถไปอยู่ในที่ใดหรือไม่รู้ทิศทางอย่างแน่นอน เมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยตามลำพัง

ถ้าคุณหูหนวกหรือโสตประสาทพิการอย่างหนัก

[Om du är döv eller gravt hörselskadad]

ถ้าคุณหูหนวกหรือโสตประสาทพิการอย่างหนัก คุณจะค่าทดแทนกรณีพิการเท่ากับ 16 020 ครูเนอร์ต่อปี (36 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา) คุณจะรับค่าทดแทนสูงกว่านี้ได้ ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างมากหรือค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นพิเศษ

สำหรับการหูหนวกหรือโสตประสาทพิการอย่างหนักนั้น หมายถึงการที่ไม่สามารถได้ยินหรือยากที่จะได้ยินว่าคนอื่นพูดอะไร ถึงแม้จะใช้เครื่องช่วยฟัง

ความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น [Hjälpbehov och merkostnader]

ถ้าคุณจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือเท่านั้นแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คุณต้องมีความจำเป็นที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อยวันละสองชั่วโมง จึงจะได้รับค่าทดแทนกรณีพิการ ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและเฝ้าดูตลอดเวลา ก็จะมาพิจารณาในการวินิจฉัยด้วย

ถ้าคุณทั้งจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำนักงานการประกันสังคม [Försäkringskassan] ก็จะวินิจฉัยโดยทุกแง่มุมถึงความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือของคุณทั้งหมดรวมกัน

ช่วยประกอบกิจวัตรประจำวัน

[Hjälp med den dagliga livsföringen]

สำหรับการช่วยประกอบกิจวัตรประจำวันนั้น หมายถึง ตัวอย่างเช่น ช่วยเรื่องการชำระร่างกาย การถอดและการสวมเสื้อผ้า การซื้อข้าวของ การทำอาหาร การรับประทานยา และการจัดการกับงานบ้านเช่น การซักผ้า การรีดผ้า การเก็บรักษาเสื้อผ้า การทำความสะอาดสะอาดภายในบ้าน การช่วยประกอบกิจวัตรประจำวันยังรวมทั้งการไปที่ทำงานหรือที่เรียน และยังรวมถึงการช่วยให้ความสะดวกในที่ทำงานด้วยก็ได้ เช่นการเอาแฟ้มเอกสารหรือวัสดุในการทำงานอื่นๆออกมา หรือการไปที่หรือออกจากห้องอาหาร

ค่าใช้จ่ายสำหรับความจำเป็นในการได้รับการช่วยเหลือเพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน

[Kostnader för hjälpbehov i den dagliga livsföringen]

ถ้าคุณจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการทำความสะอาดจากคอมมูน คุณก็สามารถรับค่าทดแทนกรณีพิการสำหรับค่าใช้จ่ายที่คอมมูนหักออกไปได้ ในบางกรณี คุณก็อาจจะได้ค่าทดแทนสำหรับการทำความสะอาดโดยเอกชนเป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมของคอมมูน แต่ถ้าหากญาติใกล้ชิดได้ค่าทดแทนเพื่อช่วยคุณประกอบกิจวัตรประจำวัน จะไม่รับเป็นค่าใช้จ่าย แต่นับเป็นเวลาสำหรับช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น [Extra kostnader]

ถ้าคุณจะได้ค่าทดแทนกรณีพิการเนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับการทำงานของอวัยวะบกพร่องนั้นๆ โดยจะต้องไม่มีการเกี่ยวพันในรูปอื่นใดที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น ที่มีคอมมูนหรือสภาปกครองประจำแคว้นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก อีกทั้งจะต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่คนส่วนมากมีอยู่แล้ว

ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ช่วย

[Kostnader för hjälpmedel]

คุณรับค่าทดแทนกรณีพิการได้ สำหรับเช่น ค่าใช้จ่ายที่คุณมีสำหรับเนื้อที่พิเศษภายในสถานที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต้องมีไว้สำหรับอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ช่วยทางเทคนิคหรือห้องรักษาพยาบาล คุณยังรับค่าทดแทนได้ด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้ออุปกรณ์ช่วย ทั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการปรับสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะต่างหากที่จำเป็น เนื่องจากการทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่อง

การรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล

[Hälsa- och sjukvård]

คุณรับค่าทดแทนกรณีพิการได้สำหรับการรักษาตัวภายในระบบการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งรวมอยู่ในการคุ้มครองกรณีค่าใช้จ่ายสูง [högkostnads skyddet] การคุ้มครองกรณีค่าใช้จ่ายสูงหมายถึงว่า คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

คนไข้เกินไปกว่าจำนวนที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่งภายในหนึ่งปี ทั้งนี้ใช้ในกรณีที่คนไข้ไปหาหมอที่คลินิกและเมื่อคุณได้รับสิ่งที่เรียกว่า การรักษาพยาบาล กล่าวคือ การรักษาโดยพยาบาลประจำเขตหรือนักกายภาพบำบัด

ยารักษา **[Läkemedel]**

คุณรับค่าทดแทนกรณีพิการได้สำหรับยารักษาที่ได้รับการพียงราคาจากรัฐและรวมอยู่ใน การคุ้มครองกรณีค่าใช้จ่ายสูง การคุ้มครองกรณีค่าใช้จ่ายสูงครอบคลุมถึงยาตามใบสั่ง แพทย์ส่วนมาก

ของอุปโภค **[Förbrukningsartiklar]**

ในหลายกรณี มีการจ่ายค่าทดแทนจากสถานพยาบาลสำหรับของอุปโภคต่างๆ แต่ถ้า คุณต้องจ่ายค่าของอุปโภคเหล่านี้เอง ในบางกรณี คุณจะค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่าย ส่วนนั้น

อาหารเฉพาะต่างหาก **[Specialkost]**

ถ้าหากคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับอาหารเฉพาะต่างหากที่จำเป็นสำหรับคุณ เนื่องจาก การทำงานของอวัยวะบกพร่อง คุณสามารถรับค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ สำนักงานผู้บริโภค [Konsumentsverket] คิดคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเฉพาะ ต่างหากประเภทต่างๆไว้ ในการที่จะได้ค่าทดแทนสำหรับอาหารเฉพาะต่างหาก คุณจะ ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคมนาหนักหรืออยู่ในประเภทนั้น

สุขภาพฟัน **[Tandvård]**

คุณสามารถค่าทดแทนจำนวนหนึ่งสำหรับการรักษาสุขภาพฟันที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการ ทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง **[Kostnader för resor]**

การคมนาคมสาธารณะ **[Allmänna kommunikationer]**

ถ้าคุณใช้การคมนาคมสาธารณะไม่ได้เนื่องจากการทำงานของอวัยวะบกพร่อง และดังนั้น จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทาง คุณสามารถค่าทดแทนจำนวนหนึ่ง กรณีนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องใช้บริการรับส่ง [färdtjänst] และต้องจ่ายค่าบริการ คุณสามารถ ค่าทดแทนสำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้ โดยหักจำนวนที่จะนำจะต้องจ่ายสำหรับ ค่าเดินทาง ถ้าหากคุณเดินทางโดยใช้การคมนาคมสาธารณะ .

รถของตนเอง **[Egen bil]**

ถ้าคุณเดินทางโดยรถของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถใช้การคมนาคมสาธารณะได้ คุณก็ สามารถค่าทดแทนสำหรับการเดินทางสำหรับการรักษาพยาบาล และการเดินทางไป กลับจากที่ทำงานและที่เรียน สำหรับการเดินทางไปกลับจากที่เรียน ค่าทดแทนจะถูก ลดลงด้วยจำนวนที่เท่ากับค่าเดินทางที่จะต้องจ่าย ถ้าหากคุณใช้การคมนาคมสาธารณะ สำหรับการเดินทางอื่นๆในชีวิตประจำวัน คุณค่าทดแทนเท่ากับ 2,225 ครูเนอต่อปี (5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นฐานของราคา) ถ้าคุณแสดงหลักฐานได้ว่า มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า นั้น คุณก็จะค่าทดแทนสูงกว่านั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **[Övriga kostnader]**

4 (7)

การซื้ออุปกรณ์ประจำบ้านโดยเฉพาะ
[Köp av särskild hushållsutrustning]

หากคุณจำเป็นต้องซื้อตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบพิเศษ เนื่องจากการทำงานของอวัยวะบกพร่อง คุณก็สามารถได้ค่าทดแทนสำหรับของนั้น เวลานั้นคำนวณค่าทดแทนสำหรับการซื้อของนั้นๆ จะมีการกระจายค่าใช้จ่ายออกไปเป็นจำนวนต่อปีจำนวนหนึ่ง

ค่าเสื่อมสภาพและอื่นๆ
[Slitage med mera]

ถ้าการทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่องทำให้มีการเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นกับเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการซัก ข้าวของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในบ้าน คุณสามารถได้ค่าทดแทนสำหรับส่วนนั้นได้

ที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ
[Olika boendeformer]

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอื่นๆ
[Vård på sjukhus och andra institutioner]

หากคุณได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นใด คุณก็ได้ค่าทดแทนกรณีพิการไว้ ถ้าหากการรักษาพยาบาลนั้นนับค่านวนไว้ว่า จะดำเนินไปอย่างมากที่สุดหกเดือน ถ้าการรักษาพยาบาลนั้นดำเนินไปนานกว่าหกเดือน คุณจะได้อาค่าทดแทนกรณีพิการเฉพาะสำหรับวันที่คุณไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลแห่งนั้นเท่านั้น คุณจะไม่ได้รับค่าทดแทนสำหรับค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล

สถานพยาบาลได้แก่ บ้านในครอบครัวอุปถัมภ์ [familjehem] โรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลซึ่งรัฐ คอมมูน หรือสภาปกครองประจำแคว้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย.

ที่อยู่อาศัยมีบริการสำหรับผู้พิการและบ้านพักรวมสำหรับผู้พิการ
[Servicebostad och gruppboad]

ถ้าคุณอยู่ในที่อยู่อาศัยมีบริการสำหรับผู้พิการ [servicebostad] หรือบ้านพักรวมสำหรับผู้พิการ [gruppboad] คุณมักจะได้รับการที่ตรงกับความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งมีจะนั้นคุณก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีพิการไปแล้ว แต่คุณก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือที่บริการในที่อยู่อาศัยนั้นครอบคลุมไม่ถึง ที่อยู่อาศัยนั้นๆเองก็อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่นับได้ว่าเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นในเวลาที่นับค่านวนค่าทดแทนกรณีพิการ ดังนั้น โปรดติดต่อสำนักงานการประกันสังคม เพื่อที่จะได้รู้ว่าในกรณีคุณ ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

หอพักนักเรียนหรือโรงเรียนเฉพาะสำหรับผู้พิการ
[Elevhem eller specialskola]

หากคุณอยู่ในหอพักนักเรียนสำหรับผู้พิการ [elevhem] คุณจะรับค่าทดแทนกรณีพิการได้
ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือและบริการประจำตัว กรณีนี้ครอบคลุมถึงหอพัก
นักเรียนที่เป็น

- โรงเรียนเฉพาะสำหรับผู้พิการที่เป็นของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมปลายแห่งชาติสำหรับเยาวชนที่หูหนวกหรือโสตประสาทพิการ
- โรงเรียนมัธยมปลายแห่งชาติสำหรับเยาวชนที่มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว

ค่าทดแทนอื่นๆ [Andra ersättningar]

เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว [Engångsbelopp]

如果你ได้ค่าทดแทนเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวจากการทำประกันส่วนตัว จะไม่มีผล
กระทบต่อสิทธิ์ของคุณในการรับค่าทดแทนกรณีพิการ ถ้าคุณได้เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว
จากรัฐ คอมมูน หรือสภาการปกครองประจำแคว้นสำหรับอะไรอย่างหนึ่ง คุณจะรับค่า
ทดแทนกรณีพิการสำหรับสิ่งเดียวกันนั้นไม่ได้

ค่าทดแทนจากรัฐ คอมมูน หรือสภาการปกครองประจำแคว้น [Ersättning från stat, kommun eller landsting]

如果你ได้ค่าทดแทนอื่นๆจากรัฐ คอมมูน หรือสภาการปกครองประจำแคว้นที่เป็นการเกื้อ
กูลต่อความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือสำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณมี เนื่องจากการทำ
งานของอวัยวะบกพร่อง คุณก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีพิการเฉพาะถ้าไม่เกี่ยวกับการช่วย
เหลือหรือค่าใช้จ่ายที่คุณได้ค่าทดแทนอยู่แล้ว สำนักงานการประกันสังคมยังสามารถ
วินิจฉัยได้ด้วยว่า คุณควรจะได้รับค่าทดแทนสำหรับความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือ
หรือค่าใช้จ่ายของคุณโดยการเกื้อกูลอย่างอื่นที่ไม่ใช่ค่าทดแทนกรณีพิการได้หรือไม่

ค่าทดแทนกรณีพิการยื่นขออย่างไร [Hur ansöker man om handikappersättning?]

คุณยื่นขอค่าทดแทนกรณีพิการได้โดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ที่สำนักงานการประกันสังคม
และจากเว็บไซต์ของเรา www.forsakringskassan.se คุณสามารถได้รับการช่วยเหลือจาก
สำนักงานการประกันสังคมในการกรอกแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง คุณต้องส่งความเห็น
แพทย์เรื่องการเจ็บป่วยหรือการทำงานของอวัยวะของคุณบกพร่องมาด้วย ถ้าคุณเพิ่งส่ง
ความเห็นแพทย์ให้เมื่อไม่นานมานี้ บางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งใบใหม่ก็ได้

คุณอุทธรณ์คำตัดสินที่ทานรู้สึกข้องใจได้

[Du kan överklaga ett beslut som du inte är nöjd med]

如果你รู้สึกข้องใจคำตัดสินที่ได้รับ คุณสามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองประจำแคว้น
[länsrätten] ได้ คุณต้องอุทธรณ์ภายในสองเดือน คุณจะทำอะไรเพื่ออุทธรณ์ มีปรากฏ
อยู่ในคำตัดสิน ถ้าคุณต้องการการช่วยเหลือเพื่ออุทธรณ์ ก็ติดต่อสำนักงานการประกัน
สังคมได้

การจ่ายให้ [Utbetalning]

ค่าทดแทนกรณีพิการจ่ายให้ทุกเดือน ถ้าคุณต้องการให้จ่ายค่าทดแทนกรณีพิการของ

6 (7)

คุณให้แก่คนอื่นคนใด คุณต้องส่งใบมอบเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สำนักงานการประกันสังคม และแจ้งว่าจะจ่ายเงินให้ใคร

อยู่ต่างประเทศ [Bo utomlands]

如果你将去其他国家在某个国家或地区在欧盟国家或 EES 你也会享受替代假期权利达到 12 个月 如果你在某个国家或地区在欧盟国家或 EES 你 也享受替代假期权利达到 12 个月 如果你在瑞典 你也有权享受替代假期权利

ทำงานต่างประเทศ [Arbeta utomlands]

คุณรับค่าทดแทนการว่างงานได้ ถ้าคุณอยู่ในสวีเดนและทำงานต่างประเทศ แต่คุณทำงานในต่างประเทศได้ไม่เกินกว่า 12 เดือน จึงจะรับค่าทดแทนการว่างงานไว้ต่อไปได้ ถ้าคุณทำงานในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศ EU หรือ EES คุณก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากประเทศที่คุณทำงานอยู่นั้น

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเสมอ! [Anmäl alltid förändringar!]

คุณต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเรื่องความจำเป็นที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือค่าใช้จ่ายของคุณ หรือสภาพการณ์อื่น ๆ ที่มีผลต่อสิทธิ์ของคุณที่จะได้รับค่าทดแทนการว่างงาน ถ้าคุณได้รับเงินมากเกินไป ท่านก็จะมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืนให้แก่สำนักงานการประกันสังคม

สำนักงานการประกันสังคม ตรวจสอบ [Försäkringskassan kontrollerar]

สำนักงานการประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลทั้งหลายที่ท่านแจ้งไว้ ทั้งนี้ เป็นได้ทั้งเรื่องรายได้ การขาดงาน สถานภาพสมรส หรือถิ่นที่อยู่ของท่าน เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยราชการอื่นๆ และร่วมมือกันในด้านงานทะเบียน โดยอาศัยข้อมูลจากคณะกรรมการกลางกองทุนอุดหนุนการศึกษา [CSN] กองทุนทดแทนการว่างงานต่างๆ [arbetslöshetskassorna] และการภาษีแห่งชาติ [Skatteverket] เป็นต้น

การแจ้งข้อมูลผิดๆ โดยตั้งใจ หรือไม่ยอมแจ้งให้ทราบว่ามี การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสิทธิ์รับค่าทดแทน เป็นความผิดตามกฎหมาย สำนักงานการประกันสังคมแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในทุกกรณีที่ต้องสงสัยว่า ผิดกฎหมายเรื่องเงิน